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รายงานเสวนา”ผึ้งกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน” 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ลานชุมชนบ้านหูแร่ ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
 

   

 
จ านวนผู้เข้าร่วม ๒๔  คน 
 
แลกเปลี่ยนโดย 

๑. นายสัญญา  ชิตมณี หัวหน้าโครงการวิจัยผึ้งและชันโรง 
๒. นางอุดม  พานทอง วิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมบ้านหูแร่ 
๓. นางโชติรส ศรีระสันต์ ผู้ประสานงานโหนดวิจัย สกว.ท้องถิ่นสงขลา 
๔. นายทวี เสนแก้ว  ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 
๕. นายเอกรินทร์ หลินเภอ เกษตรกรต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ด าเนินการเสวนาโดย นายสนธยา แก้วข า  ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสภาคใต้ 

 กล่าวเปิดงาน โดยนายนายวิชัย สาสุนีย์  นายกเทศมนตรีทุ่งต าเสา   
- ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องการเลี้ยงผึ้ง ผึ้ง

เป็นสัตว์มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนในการเลี้ยงมาก 
เพียงแต่สนใจและดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูปุาเขา ปลูกไม้ดอก เพ่ือให้ผึ้งได้มีที่อยู่ที่กินที่ท ารัง 
เราต้องเตรียมหลาย ๆ อย่างในการเลี้ยงผึ้ง เทศบาลเมือง
ทุ่งต าเสา มีงบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
กว่าบาท เพ่ือท าให้ทุ่งต าเสาเป็นพ้ืนที่น้ าหวาน   
 

- สิ่งที่ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สารเคมี ผึ้งไม่เข้ารัง ยังหาสาเหตุไม่ได้ ทางกลุ่มได้มีการ
ทดลองว่าเหตุผลที่ผึ้งไม่เข้ารังคืออะไร  ซ่ึงเราต้องศึกษาสิ่งที่เรามองข้าม ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่าเกิด
จากสาเหตุอะไร   

- ผึ้งเป็นสัตว์เลี้ยงตามธรรมชาติ หาอาหารไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัมต่อรัง แต่เราไม่รู้ว่าพืชชนิดไหนที่ผึ้ง
ชอบ พืชชนิดไหนที่ผึ้งไม่ชอบ แต่ส่วนใหญ่ผึ้งจะชอบดอกไม้ที่มีน้ าหวานทุกชนิด  

 



๒ 

 

- พ้ืนที่ฉลุงท าเป็นล่ าเป็นสัน เริ่มด าเนินการมาสักพักหนึ่งแล้ว มีการต่อยอดอีกมาก ในฐานะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้มีการรับผิดชอบในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ที่มีการปรับปรุงฟ้ืนฟูการเลี้ยงผึ้งที่ดี
ที่สุดของต าบลทุ่งต าเสา เพ่ือให้ทุ่งต าเสาเป็นพ้ืนที่เมืองน้ าหวาน 

- ปัญหา ที่เกิดขึ้น คือ ขายผลผลิตไม่ได้ขายไม่ได้ แตใ่นความเป็นจริงไม่ใช่ขายไม่ได้ แต่มีการแย่งลูกค้า
กันเอง คือ ตัดราคา สิ่งเหล่านี้อยากให้กลุ่มรวมตัวและขายในราคาเดียวกัน   
 

 นายทวี เสนแก้ว ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านทุง่โต๊ะหย๊ะ 
- ในการเลี้ยงผึ้งของจังหวัดพัทลุง การเลี้ยงผึ้งโพรงท าให้

คนในชุมชนหวงแหนพันธุกรรมผึ้งเพราะผึ้งโพรงนิสัย
ค่อนข้างเป็นมิตรกับชุมชน ขั้นแรกคือรวมกลุ่มกันแล้ว
ขยายจนเต็มพ้ืนที่  ซึ่งตอนนี้เลี้ยงทั้งชุมชนประมาณ
๑๐,๐๐๐ รัง  

- สาเหตุที่เลี้ยงผึ้งเนื่องจากต้องการลดการใช้สารเคมีลง 
โดยต้องสร้างรังวางไว้ตามพ้ืนที่ที่เหมาะสม ผึ้งโพรงจะเข้า
ไปอยู่ตามฤดูกาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม
ท าให้ชุมชนมีรายได้เสริม สิ่งที่ได้จริง ๆ  คือ ผึ้งช่วยผสม
พันธุ์เกสรดอกไม้ ท าให้พืชติดผลค่อนข้างดีขึ้น และเป็น
การลดการใช้สารเคมีได้อย่างแท้จริง   

- นโยบายของทางอ าเภอสนับสนุนในเรื่องการลดการใช้สารเคมี ใช้ผึ้งเป็นตัวลดการใช้สารเคมี กลุ่มต่าง 
ๆ ตื่นตัวกันมาก และมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงผึ้งอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผึ้งแปลงใหญ่ ใน
พ้ืนที่ต าบลพันแตร  ควนขนุน  และบางแก้ว ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

- ในการเก็บเกี่ยวน้ าผึ้งมีการฝึกอบรมในการเก็บน้ าผึ้งให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ท าให้พ่ีน้องเกษตรกร
และผู้ที่จะบริโภคน้ าผึ้งมีความปลอดภัย  และได้ขยายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
น้ าผึ้ง  

- ได้จัดตั้งกลุ่มธนาคารผึ้งและชันโรงบางแก้ว ภาคใต้ เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในการสร้างเสริม
รายได้บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมกับการดูแลรักษาปุาและสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นธุรกิจ
เพ่ือสังคม ด้วยการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการขยายผล
ครอบคลุม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๒  เริ่มด าเนินการ ๑๐๐ 
ครัวเรือน ในพ้ืนที ่๑,๗๗๒ไร่ มีผึ้งจ านวน  ๙๘๐๐ รัง จ านวน ๕,๙๐๐ กิโลกรัม ซึ่งทางพ้ืนที่ได้ท าเป็น
ฐานข้อมูลไว้เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจ และเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น   

- ธนาคารผึ้งเน้นด้านคุณภาพ จะเก็บน้ าผึ้งปีละ ๑ ครั้ง ในด้านการแปรรูป มีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ งานวิจัย มอ. มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง  มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา 
ร่วมท างานวิจัยกับชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยร่วมกับ มอ. ท าน้ าผึ้งโพรงและชันโรงผง 
ซึ่งผลงานวิจัยเป็นที่น่าพอใจมาก  



๓ 

 

- แนวโน้มตลาดน้ าผึ้งไปได้ไกล แต่สินค้ามีไม่เพียงพอ การพัฒนาไปได้เร็วมาก ตอนนี้ธนาคารก าลัง
พัฒนาน้ าผึ้งเกรดพรีเมี่ยม โดยเฉพาะน้ าผึ้งที่อยู่บริเวณโซนเขา ซึ่งเป็นน้ าผึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีต้นทุนต่ าแต่มีผลตอบรับสูง  
แนวทางการท างานต่อไป 

- การศึกษาเรื่องอาหารของน้ าผึ้ง หากต่อไปมีผู้ที่จะเลี้ยงน้ าผึ้งมากขึ้น อาหารของผึ้งจะเป็นอย่างไร 
ต้องเหมือนภาคอ่ืนหรือไม่ที่ต้องท าอาหารให้ผึ้งกิน  เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ก าลังจะเกิดขึ้น หากมีการ
เลี้ยงผึ้งกันมากขึ้น จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซ่ึงตอนนี้มีการเพาะพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เป็นอาหารของผึ้ง ไม่
ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร หรือไม้คลุมดิน 

- มีการพฒันาน้ าผึ้งชันโรงที่มีสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งมีมากในน้ าผึ้งที่อาศัยน้ าหวานจากต้นกัญชา 
โดยจ าหน่ายขวดละ  ๒๐๐ บาท จ านวน    

- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาน้ าผึ้งของภาคใต้  โดยการรวมกลุ่มคนที่เลี้ยงผึ้งและชันโรง
ทั้งภาคใต้ท้ังหมดน าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

- กิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ เก็บน้ าผึ้งร่วมกัน จัดกิจกรรม
ก าหนดมาตรฐานน้ าผึ้งโดยกลุ่มและสมาชิก ท าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  มีแผนโครงการ เพ่ือพัฒนาและ
ต่อยอด และแลกเปลี่ยนกับวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ  
 

 นายสัญญา  ชิตมณี หัวหน้าโครงการวิจัยผึ้งและชันโรง 
- แนวคิดในการท าวิจัยเพ่ือศึกษาพ้ืนที่ผลิตน้ าผึ้งในพ้ืนที่

ต าบลทุ่งต าเสา ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน โดยภูมินิเวศน์
ทางทิศตะวันตกเป็นปุาต้นน้ า ปุาเขาแก้ว ปุาวังพา ไหล
ผ่านต าบลทุ่งต าเสาอยู่ตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพสวนยาง 
ผสมผสาน และท านาข้าว  

- ในปี ๒๕๕๗ ทีมสามาชิกผู้เลี้ยงผึ้งหมู่ที่ ๗,๘,๙  ได้รับการ
ส่งเสริมจากเกษตรต าบล ประสบควาส าเร็จมาก เพราะ 

ท าให้เกษตรกร ได้จดทะเบียนเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ทางกลุ่มจึงมีความสนใจและอยากศึกษาแนวทางการเลี้ยง
ผึ้งดูบ้าง 
- ปัจจุบันเกษตรกรมีผลผลิตราคาตกต่ า ในพ้ืนที่หมู่ที่  ๒ , ๓ , ๔  จึงอยากที่จะมีอาชีพเสริม เกษตรกร

จึงได้มีการรวมกลุ่มกันในการท ารังผึ้ง และด าเนินการในการเลี้ยงผึ้งจ านวนประมาณ ๕๐ รัง ผลการ
เลี้ยงในช่วงแรกได้ผลผลิตน้อย ผึ้งทิ้งรัง ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จึงได้มีการประชุมและ
ร่วมกันท างานวิจัยว่าท าอย่างไรให้ผึ้งเข้ารังมากขึ้น และได้โจทย์งานวิจัยในการศึกษาระบบนิเวศน์ของ
ต าบลทุ่งต าเสา ว่าเป็นอย่างไร เช่น พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าผึ้งเป็นอย่างไร ควรปรับปรุง
ระบบนิเวศน์อย่างไร และขยายกลุ่มผู้เลี้ยงให้มากขึ้นได้อย่างไร  

- การด าเนินงานของทีมวิจัย เลือกหมู่ที่ ๒,๓,๔ ในการศึกษาระบบนิเวศน์ เพื่อท าความเข้าใจ ชี้แจงกับ
ผู้น าชุมชน ว่ากลุ่มหรือทีมงานจะท าอะไร เพ่ือขอการสนับสนุนส่งเสริม  

 



๔ 

 

- ผลการศึกษาพบว่าระบบนิเวศน์ มีระบบเชิงเขา ที่เป็นสวนยาง เป็นสวนผสมผสาน เป็นสวนผลไม้ 
ระบบนิเวศน์ ทุ่งนา ปุา ปุาพรุ คือ ลักษณะของสวนผสมผสานมีพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหาร เช่น กล้วย ไม้ยืน
ต้น สะเดา กระถินเทพา ผลไม้ตามธรรมชาติ สวนสามพ่อของสมาชิกอยู่ใกล้กับปุาธรรมชาติ ท าให้มี
ผึ้งบริเวณนั้นค่อนข้างมาก ระบบนิเวศน์ตามบ้านเรือน มีมังคุด ลองกอง สะตอ มะพร้าว หมาก พืชผัก
พ้ืนบ้าน เหมร  บริเวณทุ่งนาท านาปีและนาปรัง มีเกสรข้าวและน้ าหวานจากข้าว จ าพวกหญ้า  เช่น 
หญ้างวงช้าง หญ้าแพรก ไม้เช่น โตนด หมาก กระถินเทพา ต าเสา หว้า มะม่วงปุา มะม่าว ดอกบัว
ดอกกระเฉด ฯลฯ ในพ้ืนที่สวนยาง อยู่บริเวณเชิงเขาเชิงควน เกษตรกรส่วนใหญ่ท าแบบเชิงเดี่ยว มี
การใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ผึ้งเก็บน้ าหวานจากดอกยาพารา  เหมร ต้นแซะ และมีสวนยางผสมผสาน
ซึ่งมีจ านวนไม่มาก พืชที่ส ารวจพบ เช่น หมาก สะละ หมุย มะพร้าว ข่าปุา สะเดา หม่าม ไผ่ หญ้ารี
แพร์ ต้นทัง เนียง เหรียง ยางนา กระถินเทพา ขบจิก ไม้นน ฯลฯ ระบบนิเวศน์ปุาพรุ เป็นปุาอาหาร
หรือปุาไม้ใช้สอยหมู่ที่ ๔ ส่วนใหญ่เป็นปุาเสม็ด ซึ่งมีผึ้งอยู่มาก รองลงมาคือไม้กระถินเทพา  ตะแบก 
มะม่วงปุา สวนปุาชุมชนในหมู่ที่ ๓ มีพวกต้นแซะ ไผ่ ตะเคียนเงาะ พล่า ชะมวง มะไฟ ส่วนใหญ่เป็น
ไม้ยืนต้น 
ปัจจัยท่ีเอื้อให้ผึ้งอยู่หรือไม่อยู่  
๑. การใช้สารเคมี  ระบบนิเวศน์ อากาศ ความชื้นอุณหภูมิพอเหมาะ เสียงต้องไม่ดัง เป็นที่สงบ ที่

ส าคัญคือมีแหล่งน้ าสมบูรณ์สะอาด 
๒. ศัตรขูองผึ้งคือ  มดแดง จิ้งจก และสารเคมี 

แนวทางการท างาน 
- ทดลองการขยายพันธุ์ผึ้ง บริเวณริมคลองต่ า คลองวาด โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมเพ่ือเป็นการฟื้นฟูระบบ

นิเวศน์แบ่งเปน็พืชระยะสั้นระยาว รวมทั้งปลูกไม้เป็นต้นต าเสา เพ่ือเป็นไม้เชิงสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 

 นางอุดม  พานทอง วิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมบ้านหูแร่ 
 

 กลุ่มอาเซียนอาศรม เริ่มการท างานเมื่อปี ๒๕๔๒ 
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรวมกลุ่มกันเพ่ือเรียนรู้กัน
เรื่องของการเกษตร คือ เกษตรกรรมทางเลือก
ภาคใต้  พัฒนาเรียนรู้กับตลาดสีเขียว  รวมกลุ่ม
กันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ และเรียนรู้นอกพ้ืนที่ 
ร่วมกับภาคีต่าง ๆ จากวัยรุ่นสู่คนที่มีครอบครัว 
จากงานวิจัยพัฒนาไปสู่กลุ่มอาเซียนอาศรมหู่แร่ 
ผ่านบทเรียนร่วมกับ มสธ. และร่วมกับเครือข่าย
เกษตรสุขภาพภาคใต้ เครือข่ายเกษตรสงขลา สู่
การพัฒนากลุ่มครอบครัว จนปัจจุบันรวมตัวกัน
ในกลุ่มเพ่ือนพ่ีน้อง ที่อยู่ต่างพ้ืนที่ เปิดตัวเองไป
เรียนรู้กับพ่ีน้องในพ้ืนที่หมู่อ่ืน ๆ  
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- การท างานเริ่มจากการแนวคิดในการหวงแหนพันธุ์พืช ในการใช้ชีวิต เรียนรู้เรื่องของการตลาด เชื่อม
ร้อยกับมูลนิธิชุมชนสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่  รวมทั้งกลุ่มอ่ืน ๆ จนในที่สุดได้เจอปราชญ์หรือครู
ในพ้ืนที่ ได้รู้จักพืชพันธุ์ได้จากการสังเกตว่าอะไรคืออาหารของพืช  มีเทศบาลสนับสนุนหนุนเสริม 
ร่วมกันเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 

 นางโชติรส ศรีระสันต์ ผู้ประสานงานโหนดวิจัย สกว.ท้องถิ่นสงขลา 
- สกว.เริ่มด าเนินการในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นการสนับสนุน

งานวิจัยเ พ่ือท้องถิ่น ตอนนั้น เป็นเรื่องชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรในเรื่องของการจัดการน้ า ต่อยอดจากพ้ืนที่โคกม่วง 
คลองหอยโข่ง และร่วมกับต าบลทุ่งต าเสาที่มีพ้ืนที่ติดกัน ได้มีการ
เชื่อมโยงขยายผลไปยังพ้ืนที่ต าบลทุ่งต าเสา ต่อยอดในเรื่องของ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร   

- ระบบนิเวศน์ของต าบลทุ่งต าเสามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ต้นน้ าของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีคลองวาด คลองต่ า เป็นล า
คลองสายหลัก คนในต าบลทุ่งต าเสาอาศัยฐานทรัพยากรเพ่ือการ
ด ารงชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพสวนยางพารา ท านา และ
สวนผลไม้  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภูมินิเวศน์นา  

- เป็นพ้ืนที่มีความส าคัญ เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของพ้ืนที่ทุ่งต าเสา เพราะมีพ้ืนที่นาที่ส าคัญหลงเหลืออยู่มาก
ที่สุดในอ าเภอหาดใหญ่ 

- ระบบเวศน์มีความส าคัญกับฐานวัฒนธรรม เช่น เรื่อของการแห่หมับเดือนสิบ หรือลากพระเดือนห้า 
รวมทั้งประเพณไีหว้เทียมดา  

- การพัฒนาของทุ่งต าเสา ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น สายน้ าที่มีความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าในการท านา
บางส่วน  นโยบายในเรื่องของเส้นทางคมนาคนขนส่ง  

- การเข้ามาหนุนเสริมงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ไว้ เป็นการรักษา
ฐานชีวิตที่พ่ึงพิงของทรัพยากร การรักษาฐานทรัพยากรอย่างรู้เท่าทัน เพ่ือรองรับและปกปูองพ้ืนที่
เป็นเรื่องที่ส าคัญ การใช้งานวิจัยหรือการศึกษา หรือการตั้งค าถามเป็นสิ่ งส าคัญที่ชุมชนต้องค้นหา
ค าตอบโดยชุมชนเอง   

- โครงการผึ้ง เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของ
ชุมชนไปด้วย   

- ผลจากงานวิจัยประเด็นผึ้ง ท าให้ชุมชนสนใจเรื่องผึ้งกันมากขึ้น เช่น ท าไม้ผึ้งไม่เข้ารัง ย้ายรัง เมื่อ
ศึกษาแล้วท าให้เข้าใจความจริงว่า ปัจจัยการเลี้ยงผึ้งประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น อาหาร น้ า สารเคมี 
สิ่งแวดล้อม และความตั้งใจของผู้ เลี้ยงเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้  สังเกตร่วมกับผู้มี
ประสบการณ์ในพ้ืนที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้งของรัง ซึ่งท าให้ผึ้งเข้ารังมากขึ้น น้ าผึ้งมี
ปริมาณมากขึ้น ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนาเรื่องของการเลี้ยงอาศัยฐานความรู้และการแลกเปลี่ยนกับทีม
วิทยากรหรือผู้รู้ในพ้ืนที่    
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- การหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ผ่านมาสนับสนุนโดยส านักงานหนุนเสริมงานวิจัยฝุายท้องถิ่นเพ่ือ
ชุมชน ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างองค์กร บทบาทการหนุนเสริมงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นก าลังจะสิ้นสุด
ลง  สกว.ปรับตัวเป็นส านักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)  และ
งานวิจัยท้องถิ่นปรับไปขึ้นอยู่กับส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกันต่อไป  
 

 สถานการณข์องผึ้งโดยภาพรวม 
- ผึ้งลดลงจากการใช้สารเคมีในธรรมชาติและในแปลงเกษตร 
- หากการจับผึ้งแล้วท าให้นางพญาตายหรือได้รับบาดเจ็บ ผึ้งจะสลายรังไปท้ังหมด 
- การจับผึ้งหลวง บางกลุ่มใช้วิธีเผา เป็นการท าลายนางพญาของผึ้ง  
- การท าลายแหล่งที่อยู่ของผึ้งคือ การเปลี่ยนปุาเบญจพรรณจากปุายางเป็นสวนยางแทน  
- ผึ้งโพรงหรือผึ้งประจ าถิ่นจะไม่ไปไหน จะอยู่ประจ าที่ ซึ่งแตกต่างจากผึ้งหลวง ที่จะย้ายถิ่นไปตาม

ฤดูกาล  
- ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองยันจะมีผึ้งหลวงจ านวนมาก ต้นไม้ต้นหนึ่งมีผึ้งหลวงประมาณ ๒๐ รัง  
- ถ้ามีการเลี้ยงผึ้งในสวนปาล์มน้ ามัน ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้น ๓๐ เปอร์เซ็นต์  

 
 บทบาทของผึ้งในการขยายพันธุกรรม 
- ผึ้งช่วยผสมเกสรที่ดี ท าให้เกิดความหลากหลายของพันธุกรรมพืช และท าให้พืชพันธุ์มีผลดก 
- การขยายพันธุ์ด้านพันธุกรรมพืชดอก พืชผล การติดดอกติดผลดีขึ้น พันธุ์ที่มีเมล็ดท าให้มีมีเมล็ด

เพ่ิมข้ึน การผสมเกสรที่เกิดจากผึ้งจะรวดเร็วกว่าการที่มนุษย์ไปขยายพันธุ์  
- ผึ้งมีความส าคัญในฐานะผู้ผลิตอาหารของโลก หากไม่มีผึ้ง อาหารของโลกจะลดน้อยชนิดลงไป 

 
 แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

    

 

- ข้อวิตกของนักวิจัยทั่วโลก คือ หากผึ้งหายไปอาหาร ๑๐๐ กว่าชนิดทั่วโลกจะหายไป ผึ้งไม่ได้เป็นแค่
เรื่องของการขายน้ าผึ้ง แต่เป็นความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และอาหารในท้องถิ่นนั้นด้วย ใน
ต่างประเทศเลี้ยงผึ้งเพ่ือการผสมเกสรของไม้ผล  การสูญหายของผึ้ง เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ ในแต่ละนิเวศน์ควรศึกษาชนิดของพืช และพืชผักในการสร้างระบบนิเวศน์
ให้กับพ้ืนที ่ หากไม่มีผึ้ง จะท าให้เกิดปัญหา เช่น พืชกว่า ๘๐ ชนิดที่ต้องอาศัยผึ้ง ซึ่งเครือข่ายพ้ืนที่ใน
ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องระบบนิเวศน์เป็นส าคัญ ต้องคิดกิจกรรมในการ
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อนุรักษ์ เพ่ือศึกษา สร้างจิตส านึกให้เกิดความสนใจและให้ความส าคัญของผึ้ง ไม่มองว่าเป็นศรัตรูพืช 
พืชจะสูญหายไปจากยาฆ่าแมลง ซึ่งมีเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นประเด็นใหม่ของเครือข่าย ๔ ภาค 
อาจน าผึ้งแต่ละท้องถิ่นมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการศึกษาพืชและนิเวศน์ในการสร้างอาหารของ
ชุมชนร่วมกันด้วย 

- การเชื่อมโยงเรื่องผึ้งกับประเด็นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการท างานในประเด็นสิทธิ
ที่ดินท ากินในเขตปุาอนุรักษ์   

- กรณีของผึ้งหลวงจะมีการอพยพ เกิดจากการหาอาหาร ตรงไหนที่มีผึ้งหลวงอยู่ เป็นตัวชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ ต้นไม้จะมีลักษณะใหญ่  ผึ้งจะย้ายไปในแต่ละพ้ืนที่ตามฤดูกาล แล้วจะอพยพกลับมาที่เดิม 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการมีอยู่ของพืชพันธุ์ในแต่ละพ้ืนที่  

- เรารู้จักผึ้งมากน้อยแค่ไหน หากเรารู้จักผึ้งดีจะท าให้กิจกรรมด าเนินการไปได้ด้วยดี ปัญหาที่มีคือ เรื่อง
หนึ่งที่บ่นกันคือ ผึ้งไม่อยู่ เนื่องจากเรายังไม่รู้จักผึ้งที่ดีพอ  

- การจับผึ้งต้องมีกติกา เพ่ือให้มีผึ้งกินไปได้อย่างยาวนานและยั่งยืน  
- การท าให้ผึ้งอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง  คือ มีอาหารให้ผึ้งอย่างเพียงพอ เราต้องสร้างพ้ืนที่ของเราให้มี

อาหารมาก เมื่อมีอาหารมากผึ้งก็ไม่ย้ายไปไหนแล้ว ประโยชน์คือ ได้ความสวยงาม ของดอกไม้มาก ได้
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชบางชนิดเป็นอาหาร พืชบางชนิดเป็นยา ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่บน
พ้ืนฐานของการเข้าใจธรรมชาติ 

- คุณภาพน้ าผึ้งที่เราจับ คือ เราต้องจับน้ าผึ้งในระยะที่ได้เกรดมาตรฐาน ค านึงถึงความสะอาด และมี
คุณภาพ  

- ผึ้งในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบมีพืชที่เป็น
สมุนไพร เช่น บัว เสม็ดขาว ในที่ลุ่มคุณภาพน้ าหวานจะได้มาก   

- ไม่จ าเป็นต้องหาผึ้งจากที่อ่ืนมาก แต่ให้มีการจับแยกนางพญาจากรังเดิมไปขยายเพ่ิม แต่ไม่ต้องรีบจับ 
ควรทิ้งไว้ประมาณ ๑ ปี ท าให้เราไม่ต้องไปหาผึ้งหรือขยายรังเพิ่ม  

- การเลี้ยงผึ้งต้องมีการเปลี่ยนนางพญาด้วย เพ่ือให้พันธุ์ผึ้งมีความเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้น เป็น
ลักษณะการคัดเลือกพันธุกรรมผึ้งไปในตัว 
 

 สรุปแนวทางการท างาน 
- การขยายพ้ืนที่เลี้ยงผึ้งให้เพ่ิมมากขึ้น ในพ้ืนที่ทุ่งต าเสา จะขยายไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ให้เพ่ิมข้ึน

ประมาณ จ านวน ๕๐๐ รัง 
- ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ผึ้งกินได้และคนกินได้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบอาหารและระบบ

นิเวศน์ 
- จัดเป็นการท่องเที่ยวให้คนมาจับผึ้งหรือเก็บน้ าผึ้งด้วยตัวเอง สร้างจุดเด่น เช่น กรณีของผึ้งโพรงที่ปาก

แจ่ม จังหวัดตรัง รวมทั้งการศึกษาภูมิปัญญาจากผึ้ง  
- มีแปลงขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมที่ผึ้งชอบ เพ่ิมพ้ืนที่อาหาร พืชสมุนไพร ในพ้ืนที่สวนยาง 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างแรงจูงให้กับเด็กเยาวชน เป็นการสานต่อแนวทางการท าเกษตรไปยัง

คนรุ่นถัดไป 



๘ 

 

- การปลูกต้นต าเสา เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ และท าให้มีจุดขายคือ น้ าผึ้งทุ่งต าเสาจากดอกต าเสา  
 

 กล่าวปิดเวทีเสวนา โดยนายนายวิชัย สาสุนีย ์ นายกเทศมนตรีทุ่งต าเสา   
- เรื่องผึ้งเป็นความเร้นลับที่ต้องเรียนรู้อีกมาก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้ทุ่งต าเสาจะเป็นเมืองน้ าหวานจริง 

ๆ ได้ในอนาคต ตอนนี้มีการท าความร่วมมือกับส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 13 สงขลา ในเดือน
มิถุนายนนี้จะมีกิจกรรมปลูกต้นต าเสาขึ้น เพ่ือให้รื้อฟ้ืนให้ต้นต าเสากลับมาเป็นพืชเอกลักษณ์ของ
ชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ท าให้เกิดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  การท างานจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน  

-  
 ปิดเวทีเสวนาเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

นางสาวปราณี วุ่นฝูาย บันทึก 
นายก าราบ พานทอง ตรวจทาน 

 


